

ภาพถ่ายกิจกรรม/โครงการ “ชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันอังคาร ที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลวังหิน

เทศบาลตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา



เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลวังหิน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ “ชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ร่วมกับสำนักงานตรวจสอบบัญชีจังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งเสริมการจัดทำบัญชีรับ - จ่าย ในครัวเรือนให้กับประชาชน ให้เกิดการพึ่งพาตนเอง มีภูมิคุ้มกันสร้างความเข้มแข็งให้แก่ตนเอง ครอบครัวและชุมชน รู้จักการวางแผนการใช้ชีวิตและปรับเปลี่ยนการทำอาชีพอย่างเหมาะสม โดยใช้บัญชีเป็นแนวทางตัดสินใจ ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลวังหิน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๕๐ คน ประกอบไปด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กลุ่ม อสม. และกลุ่มอาชีพในตำบลวังหิน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถจัดทำบัญชีรับ - จ่าย ในครัวเรือนหรือบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ตามวิถีความพอเพียงสู่เป้าหมายการพึ่งพาตนเอง ให้เพิ่มรายได้ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจระดับครัวเรือนและชุมชนต่อไป โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน และมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถจัดทำบัญชีรับ - จ่าย ในครัวเรือน หรือ บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ

ภาพถ่ายกิจกรรม/โครงการ “คลินิกฟุตบอล เสริมสร้างสุขภาพเด็กและเยาวชน เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด”  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันอาทิตย์ ที่ ๑๕ เดือน มกราคม ๒๕๖๖

ณ สนามหญ้าเทียมเทศบาลตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา



เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลวังหิน ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการ “คลินิกฟุตบอล เสริมสร้างสุขภาพเด็กและเยาวชน เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน รู้จักการดูแลรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รู้จักกฎ กติกาและมารยาทของการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะต่อไป ณ สนามหญ้าเทียมเทศบาลตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเด็กและ เยาวชน คณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ รวมจำนวน ๖๐ คน โดยกิจกรรมเป็นการ ฝึกทักษะด้านกีฬาฟุตบอล เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด มีโอกาสเล่นและ แข่งขันกีฬาอย่างทั่วถึงและเป็นการออกกำลังกาย และรักษาสุขภาพโดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อ

ภาพถ่ายกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

วันศุกร์ ที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลวังหิน



เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลวังหิน ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลวังหิน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๔๐ คน ประกอบไปด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ และผู้สูงอายุในตำบลวังหิน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ โดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง และ ได้ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ กลุ่มองค์กรภาคประชาชนในพื้นที่ในการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยดำเนินการจัดฝึกอบรมและให้ความรู้การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต ส่งเสริมการออกกำลังกาย ทอดกฐิมิปัญญาสู่ลูกหลาน ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม และให้ผู้สูงอายุได้เพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆให้ทันต่อเหตุการณ์ในยุคปัจจุบัน โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้สูงอายุมีการพัฒนาตนเองและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้รับการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีการปรับตัวได้ดีขึ้น สนใจเข้ากลุ่มร่วมกิจกรรมในชมรมอย่างต่อเนื่อง สร้างคุณค่าทางภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงสืบทอดต่อไป เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ เกิดการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารเครือข่ายให้เข้มแข็งต่อไป

ภาพถ่ายกิจกรรม/โครงการซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ และเสริมศักยภาพระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
บ้านหนองตะเข้ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา  
วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม ๒๕๖๖



เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลวังหิน ให้การต้อนรับ นายกฤษฎา บุญราช ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ และคณะ เยี่ยมชม ติดตามและสอบถามปัญหาในการดำเนิน โครงการซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ และเสริมศักยภาพระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองตะเข้ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายภูมิสิทธิ์ วังศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นางสาวลักขณา สีหะมาตราช นายอำเภอโนนแดง พร้อมปลัดอาวุโสและส่วนราชการอำเภอโนนแดง สมาชิกสภาจังหวัด อำเภอโนนแดง คณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น ท้องถิ่น และพี่น้องบ้านหนองตะเข้ ร่วมให้การต้อนรับ โดยมาการใช้แรงงานราษฎร ร่วมสร้างเสร็จภายใน ๘ วัน





